



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) báo lãi tăng 26% trong quý 2 và đạt 77% mục tiêu lợi nhuận năm

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023 – CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) vừa công bố kết quả tài chính cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 với mức tăng trưởng lợi nhuận 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thông tin đáng chú ý, chứng tỏ sự phát triển bền vững của công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn tồn tại nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 20/7/2023 của Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 2/2023 đạt 8,2 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, trong đó lãi thu về từ hoạt động cho vay margin tăng 7%.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, doanh thu hoạt động dù giảm 21% về còn 39 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 19,9 tỷ đồng do Công ty đã làm tốt công tác quản lý, cắt giảm được những chi phí không cần thiết. Với kết quả này, GTJA (Vietnam) đã hoàn thành được hơn 40% mục tiêu về doanh thu và 77% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế đề ra trong năm nay.

"Chúng tôi đang từng bước vững chắc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty," ông Hoàng Anh, Tổng giám đốc của Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), chia sẻ. "Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhân viên dựa trên định hướng, tầm nhìn chiến lược và lợi thế của Công ty trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và tận dụng cơ hội từ môi trường kinh doanh phát triển tích cực của Việt Nam."

Việc lợi nhuận của Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ghi nhận tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi và thị trường chứng khoán có xu hướng tích cực, đã góp phần tạo đà thuận lợi cho tăng trưởng bền vững của công ty trong tương lai.

Với kết quả kinh doanh này, Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã thể hiện sự cam kết vững chắc và tiềm năng phát triển đáng kể trong tương lai. Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh phục vụ khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Xem báo cáo chi tiết [tại đây](#).



Về Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“GTJA (Vietnam)”, mã chứng khoán: **IVS**) là công ty chứng khoán uy tín, có bề dày kinh nghiệm trên thị trường tài chính, thuộc tập đoàn Guotai Junan International có trụ sở chính tại Hong Kong. GTJA (Vietnam) hoạt động đa dạng ở các dịch vụ kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển mình mạnh mẽ và thị trường tài chính Việt Nam phát triển nhanh chóng, công ty ý thức được sứ mệnh đem đến cho khách hàng những dịch vụ tài chính chất lượng cao, những cơ hội lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phong phú.

Kể từ khi niêm yết lần đầu ngày 01/8/2011 trên sàn HNX với mã cổ phiếu IVS, GTJA (Vietnam) luôn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp chủ động, minh bạch trong việc công bố thông tin, thực hiện hiệu quả công tác quan hệ nhà đầu tư. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của một công ty chứng khoán uy tín trên thị trường đối với khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư.

Về định hướng dài hạn, Việt Nam sẽ là thị trường trọng điểm của Tập đoàn Guotai Junan International. GTJA (Vietnam) sẽ tận dụng tốt kinh nghiệm quản lý quốc tế, sự hỗ trợ kinh doanh và kỹ thuật toàn diện từ Tập đoàn mẹ. GTJA (Vietnam) tự tin sẽ trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu tại Việt Nam, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và có nhiều đột phá về tăng trưởng, hướng tới mục tiêu trở thành cầu nối giữa thị trường vốn quốc tế và Việt Nam. Để biết thêm thông tin về GTJA (Vietnam), vui lòng truy cập trang web: <http://www.gtjai.com.vn>.